



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

<https://bit.ly/2U4U6t>



ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

จัดเสวนา เรื่อง “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)”



เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ได้จัดเสวนา เรื่อง “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศ (๔ ภูมิภาค)” ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง



จังหวัดระยอง เพื่อเป็นเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา และการดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น



จาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวรายงานโดยนายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ การศึกษา และเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อบรรลุ เป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ การศึกษา วุฒิสภา



วัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและจัดเสวนา มาศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษ การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ภายในปี ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เป็นการนำเสนอสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านการรับฟังข้อสรุปว่าด้วย



การติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง นำเสนอโดยหัวหน้าคณะที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ดังนี้ คณะที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี โดยนายตวง อันทะไชย คณะที่ ๒ จังหวัดชลบุรี โดยนายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการการศึกษา คณะที่ ๓ จังหวัดระยอง โดยรองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการการศึกษา คณะที่ ๔ จังหวัดตราด โดยนายอน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา คณะที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว โดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่สอง คณะที่ ๖ จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมการการศึกษา ช่วงที่ ๒ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงาน

